

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๕๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงาน
๑	นางสาวอมรรัตน์ การะเวก	การออกแบบปรับปรุงห้องฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหารภายในอาคารวิทยาลัยการแรงงาน
๒	นางสาวรองกาญจน์ สืบจากปล้อง	การประสานงานต่างประเทศกับองค์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ
๓	นายตฤณภัทร จันท์ฉาย	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยกระบวนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก
๔	นายปพน โสทธิโกคา	ระบบจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
๕	นายสนธยา แก้วมาลัย	การพัฒนากระบวนการข้อมูลเพื่อการจัดทำคู่มือบัตรฝึกอบรมและหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๖	นางศัคนางค์ นิยมแก้ว	โครงการศึกษาการพัฒนาในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้แก่กลุ่มสตรี
๗	นางจิระวดี คงกล่อม	กรณีศึกษาความต้องการการฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพแรงงานสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์
๘	นางสาวสาวิตรี สุขคนชาติ	การบริหารจัดการงานฝากฝึกในกิจการ กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๙	นายไพวัลย์ กรุดแก้ว	การจัดทำมาตรการการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : มาตรการการรวมโหลดหม้อแปลง
๑๐	นางสาวภัทรภรณ์ เชื้อทอง	การส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนายจ้างและลูกจ้างจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงาน
๑๑	นายชัยชาญ อุ้นเมือง	การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาค กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง
๑๒	นายพันธ์ศักดิ์ อสงไขยวัฒนกุล	การประสานงานโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพะเยา
๑๓	นายเชลง สังข์ทอง	การดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย
๑๔	นางสาวมาลินี ดอกจันทร์	สำรวจความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านฝึกอบรมตามแนวทาง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสระบุรี
๑๕	นายเมธินทร์ บุญประสม	การสร้างแมโคร (Macro) เพื่อจัดทำเอกสารราชการ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์